



ด่วนที่สุด

ที่ ลต (นว)๐๐๐๒/ว ๑๕๑๓

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดนครสวรรค์
๔๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองนครสวรรค์ นว ๖๐๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์

เรียน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ	จำนวน ๒ แผ่น
๒. ตารางการอบรม	จำนวน ๒ แผ่น
๓. ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ	จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และแผนการเลือกตั้งซึ่งกำหนดให้มีการรับสมัครในวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นวันเลือกตั้ง และให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการสร้างการยอมรับในเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำคามผิดทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๒๑ แห่ง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ, ผู้ช่วยหาเสียง, ผู้สนับสนุน, คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑,๘๑๒ คน โดยแบ่งออกเป็น ๖ รุ่นๆละ ๓๐๒ คน ในวันที่ ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒ และ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๓)

/ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์...